

ประเทศไทยกับการเหมาะลงทุน ระหว่าง COVID โดย MIN SEN finance 6 พค 2020

ประเทศที่เหมาะสมกับการลงทุนในโลกในช่วง COVID นี้ ซึ่งจัดอันดับโดย World Bank Group โดยดูจาก ประชาชน สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ โครงสร้างและการสอน โดยเรียงตามลำดับ คือ 1 โครเอเชีย 2 ไทย 3 สหราชอาณาจักร 4 อินโดนีเซีย 5 อินเดีย 6 อิตาลี 7 ออสเตรเลีย 8 เวียดนาม 9 ลัตเวีย 10 สิงคโปร์ 11 กาตาร์ 12 มาเลเซีย 13 ลิทัวเนีย 14 โปรตุเกส 15 ปานามา 16 ตุรกี 17 สโลวีเนีย 18 สเปน 19 จีน 20 รัสเซีย

มีสองประเทศ คือ ไทย สหราชอาณาจักร ที่ไม่ได้ถูกจัดอันดับในปี 2019 และไทยถูกจัดอันดับที่ 26 ในการจัดอันดับทั้งหมดในปี 2020 โดยดูจาก

ความรู้สึกถึงการผจญภัย อันดับที่ 5 ซึ่งดูจาก ความสนุก ความงามของภูมิภาค อากาศดี ความเป็นมิตร และ เช็กซี

ความเป็นพลเมือง อันดับที่ 46 ดูจาก การเคารพในสิทธิในทรัพย์สิน ความน่าเชื่อถือ ความเท่าเทียมทางเพศ การกระจายอำนาจทางการเมือง การดูแลสิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิบุคคล อิสระในการถือศาสนา ความก้าวหน้า

อิทธิพลของวัฒนธรรม อันดับที่ 18 ดูจาก วัฒนธรรมในเชิงความสนุกสนาน ความทันสมัย ความสนใจแฟชั่น การนำสมัย ความสุข

ความเป็นผู้ประกอบการ อันดับที่ 36 ความสามารถเข้าถึงแหล่งทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความโปร่งใส การศึกษาของประชาชน ทักษะของแรงงาน ความเป็นผู้ประกอบการ การเชื่อมต่อกับโลก นวัตกรรม ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี กรอบทางกฎหมาย

มรดก อันดับที่ 9 การเข้าถึงวัฒนธรรม การเป็นพหุวัฒนธรรม มีประวัติยาวนาน มีอาหารที่ดี (ซึ่งข้อนี้ไทยได้เปรียบ)

บทบาทเชิงพลวัต (mover) อันดับที่ 6 มีความโดดเด่น มีความแตกต่าง มีลักษณะเฉพาะ และมีพลวัต (dynamic)

การเปิดกว้างกับธุรกิจ อันดับที่ 8 การคอร์รัปชัน (อันดับไทยไม่ค่อยดี) ภาษีที่อำนวยความสะดวกกับธุรกิจ ระบบราชการ ความโปร่งใส ต้นทุนในการผลิตที่ถูกต้อง

อำนาจ อันดับที่ 49 อำนาจของกองทัพ ความร่วมมือกับต่างชาติ อิทธิพลทางเศรษฐกิจ อิทธิพลทางการเมือง ภาวะผู้นำ

คุณภาพชีวิต อันดับที่ 28 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ตลาดแรงงานที่ดี ความปลอดภัย ความมั่นคงทางการเมือง การศึกษาของรัฐ การสาธารณสุขของรัฐ ความเท่าเทียมทางรายได้

ทั้งหมดนี้เป็นการจัดอันดับประเทศ แต่ไทยก็ยังจัดอยู่ในประเทศที่น่าลงทุน และน่าอยู่ ในอันดับที่ 28 โดยดูจากคุณภาพชีวิต ซึ่งดีกว่าเดิมมา 2 อันดับจากปี 2019 หากจะทำให้เมืองไทยน่าอยู่ น่าเที่ยวในสายตาของต่างชาติ คงต้องปรับตัวเอง ตามมาตรฐานที่เขาวางไว้